

Tác giả đã viết loạt bài về kinh nghiệm mở nhà hàng Việt Nam ở Mỹ. Đầu tiên ở Philadelphia, PA, ông bà là người đầu tiên mở nhà hàng ăn Việt Nam ở đây. Bài viết của ông đã có phần nhiều đầu tài khác nhau, từ kinh nghiệm làm ăn, đến sự ng xã hội, từ việc lập gia đình, sinh hoạt bên ngoài... những ng thức hiện tính quan trọng của

Tháng 8 những ng chúng tôi đi nghỉ hè ở vùng biển Caribbean. Năm nay chúng tôi dành thời gian này thăm lại vùng thơ đô nhộn nhịp, có 3 việc quan trọng phải làm. Thứ nhất tham dự hội chợ sinh, thứ hai họp bên hàng năm và cuối cùng họp mặt với gia đình.

Đã trên báo chí và internet, bên đó có thơ y ngày nay có hội người xuất hiện rất nhiều hội ái hữu chợ sinh các trường. Các hội này những ng tổ chức để hội hàng năm kỷ niệm thời gian có sách đến trường mở chợ năm với trường như hội Chu Văn An, Trường Văn, Gia Long, Nguyễn Bá Tông, Nguyễn Đình Chiểu, v.v...

Năm nay hội chợ sinh Nguyễn Bá Tông tổ chức ở Nam Cali luân phiên hàng năm thay đổi thay vì miền Bắc Cali ở vùng San José. Các chợ sinh Nguyễn Bá Tông ở vùng Bắc Cali năm nay đã xô về Nam Cali với phái đoàn trên 40 người rầm rộ gồm gần 5 bàn tại nhà hàng với sự hiện diện của một số ng ngôn viên khá, kiêm ca sĩ Quỳnh Hoàng cùng Ý Lan, ca sĩ hàng đầu mà ai ai cũng đều thích với tiếng hát đến đảo và lại trình diễn thu hút.

Phái đoàn chợ sinh Bắc Cali gặp lại bên vùng Nam Cali chuyên trò, hàn huyên tâm sự ng dài sôi nổi chợ mặt vùng chợ nhà hàng.

Tiệc vui chóng tàn những ng các bên Nam Cali chợ chợ chợ mặt tại bàn tiệc đêm thơ Sáu, họ nhau tại công viên vùng Irvine với bữa ăn ngoài trời vào trưa ngày thơ Bảy trong không khí mát mẻ và chợ nh chợ bên hội với dàn ng nhàn tại kiểm ăn. Mặt ng máy chợ nh digital chợ các bên đem theo chợ chợ chợ liên tục. Để chợ tiệc này có chợ thơ y cô thơ vùng Bắc Âu Châu như Na Uy tại chia sự ng t bụi với đám chợ sinh còn nhớ tên tuổi và nét mặt chợ thơ xa, bên cũ.

Cuối vui còn kéo dài với buổi tại tại nhà hàng chợ cá. Sau màn ăn nh ở biển thơ a thơ, các bên lại ra sàn nh y liên tục với các bên nh chợ khiêu vũ trình qua các điệu Slow, Rumba, Cha

Sáu Ngày Thăm Little Saigon

Tác Giả: Nguyễn Lê

Thứ Sáu, 18 Tháng 12 Năm 2009 06:00

Vì chương trình du ngoạn đầy hấp dẫn khóa biếu và biển ngày tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy, Chị Nhật còn lại ngày tháng Hai chúng tôi dành cho ngày họp mặt đại gia đình. Chúng tôi gặp lại bà chị nay đã tuổi gần 90 với dáng đi chậm chạp nhưng vẫn khỏe mạnh và rất thích thú ngắm thức các món ăn tại nhà hàng. Gặp lại ông anh bà chị dâu tuổi sắp 80 nay vẫn đi nhà thuê mới ở dưới tầng trệt trong nhà bằng đầy hấp dẫn tháng lãnh tiền gần 10 triệu tiền giá đóng thuê khi làm việc. Hai chú em cũng tuổi gần thất thập vẫn phì phèo điếu thuốc trên môi mới ở khu phố công sở, khắp nơi tiếp công việc đều cảm hút thuốc.

Hai người cháu năm nay cũng tuổi ngũ thập có 2 ông xã đã bỏ đi với mình xa xôi thăm thẳm sau khi mới bắt đầu quá ác, bỏ lại 2 bà với đàn con nay đã trưởng thành, con cháu nô đùa quây quần mới cuối tuần.

Một dịp may mới và hy vọng, tình cảm do anh bạn trong nhóm là hàng bà con với khoa học gia Đỗ Ngọc Nguyễn Ánh - người nổi tiếng với thành tích chỉ huy việc chế bom áp suất cho quân đội Hoa Kỳ - nên chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và góp chuyện đôi ba câu.

Một hạnh phúc khác: chúng tôi có con trai làm việc với chiếc máy computer cho đại công ty nên mới khi có dịp đi xa là con lo mới sắp xếp chi phí máy bay, thuê xe đi khắp vùng cùng với ăn, chôn tiền khách sạn, tiền nhà hàng ngay cả tiền đãi biển cả biển mới cũng lo chi trả mới phí tiền.

Tôi có một ông anh rể. Ông có hiểu với mình vô cùng. Năm mới năm ông báo hiểu không ngừng nghỉ tại ngày mới ông nhậm mới ra đi. Nay con trai của chúng tôi đã qua một ông anh rể của tôi với mới phỏng đoán. Con không bỏ qua bất cứ một dịp nào để làm vui lòng mới tự ly nếm sự tươi tươi tại nhà hàng, đồ trang sức, thuốc men, chum hoa quý, cây cảnh, v.v... mới khi mới mới nghĩ ý, con đã mua với bất ngờ mới.

Trong lúc đi thăm vài tiệm trong vùng, chúng tôi được các bạn tặng tờ Việt Báo với hình ảnh đầy trang của ban biên tập Việt Báo kỷ niệm năm thứ 9 Việt Võ Nôm của Mẹ và tiếp tục chuồn sang năm thứ 10. Với tiền nhà tôi nhận được cuốn sách Việt Võ Nôm của Mẹ năm thứ 9 của tòa báo. Tôi với vàng được lướt qua mấy trang đầu và mấy trang cuối, còn lại để dành tiền để cảm mới khi rảnh rỗi, và thêm cảm ơn tòa báo và ban điếu hành giới thiệu Việt Võ Nôm của Mẹ đã có lòng nghĩ tới kỷ niệm xa mà gửi tặng. Thật là một tấm chân tình quý báu mà chúng tôi ghi nhận với cuốn sách được biên tập mới năm, ngoài hơn 600 trang giấy với bìa màu xanh da trời tuyệt đẹp.

Sáu Ngày Thăm Little Saigon

Tác Giả: Nguyán Lê

Thứ Sáu, 18 Tháng 12 Năm 2009 06:00

Mát tuán nghá hè hánh phúc tái vùng Little Saigon nhác nhá i nháng ngày tái đáp 34 năm vá trác tái thá đô Sài Gòn, hòn ngác Vián Đông.

Nguyán Lê